

00291

TÀI-LIỆU  
HỌC-TẬP

VCD 296

Kiên Hòa Sept 53 VCD  
NZF FILE SUBJ.

DATE 6/63 SUB-CAT

*Quyết*

CÔNG - TÁC VCD



6-6

Nghi - Quyết

Một số công - tác ruộng đất trong năm 1962.

1. Quan - điểm nhân - thức :

Nông thôn là chỗ dựa rất quan trọng của Cách - Mạng. Trong suốt quá - trình cuộc C/Mạng dân - tộc dân chủ ở nước ta. Nông dân là đội quân chủ - lực của C/Mạng. Muốn cũng có chắc khối liên - minh Công - Nông, muốn phát - động quần chúng Nông - dân đứng lên làm Cách - Mạng. Trước mắt muốn phát - động Nông dân làm chủ ruộng ( đất núi ) giành lại đồng bằng. Chanh sách của Đảng là triệt - để xoa - bỏ mọi áp - bức bóc - lột ở Nông - thôn, giải - phóng Nông - dân, thực hiện người cày có ruộng. Nhưng để thực - hiện đó

Một vấn - đề cơ - bản không thể thiếu được là phải giải - quyết đúng đắn đến quyền lợi về ruộng đất của Nông - dân.

trong từng lúc phải cần - cử tình  
hình và nhiệm - vụ cụ thể của người  
C/Mạng mà đề ra mục độ yêu cầu  
thích hợp.

Mâu thuẫn chủ - yếu ở M/Nam hiện  
nay là mâu - thuẫn giữa dân - tộc  
ta, nhân - dân ta ở M/Nam với bọn  
đê - quốc xâm - lược Mỹ và tập đoàn  
thống - trị Ngô - đình - Diệm làm tay  
sai cho đê - quốc Mỹ phản - động nhứt.

Nhiệm vụ trước mắt lúc này  
là đoàn - kết toàn dân, củng cố quyết  
đầu - tranh chống đê - quốc xâm lược  
và gây - chiến, đánh đổ tập đoàn  
thống - trị Ngô - đình - Diệm. Do đó,  
trong vấn đề ruộng đất hiện nay  
mặt mặt ra sức giành lại về ruộng  
đất mà nông - dân đã giành lại trong  
kháng - chiến, hạn chế bóc - lột của

địa chủ, cải. thiện đời sống nông  
dân, tăng cường đoàn. kết trong hàng  
ngũ nông dân lao động, mặt khác  
vấn còn thừa nhận quyền sở. hữu

ruộng đất của địa chủ & trừ bớt gian.  
ác tay sai của Mỹ. Diêm > còn thừa  
nhận địa chủ thâu tô trong một giới  
nhất định & ở nông. thôn sạch. lúc  
của ta hiện nay là: Đoàn. kết C.  
Bản. Trưng. nông, liên. hiệp Phú.  
Nông, phân. hoá giới. cấp địa. chủ,  
lôi kéo những phân tử ít nhiều.

chống Mỹ. Diêm, trung. lập những  
phân tử lung. chông, có lập. đánh đố  
bọn gian. ác hiện. hành làm tay sai  
Mỹ. Diêm & Phân. trình hình. giữ.  
thức bằng nước?

Đ. - Yêu cầu phương pháp và máy  
công tác sạch tới.

- Sắp tới cần. có các nhiệm. vụ và

Yêu cầu C/mang. Cần đi vào hiện  
tình đầu - tranh ruộng đất trong  
tỉnh, toàn P. Chúng ta phải đẩy mạnh  
mọi mặt công-tác đầu-tranh ruộng  
đất hơn nữa, nhằm: "Lặng cuồng và  
lặng - có thể chính-từ và thế làm  
chủ ruộng đất của nông-dân đầu -  
tranh chống đế-quốc, phát huy mạnh  
mẽ khả-năng đầu-tranh C/mang  
của nông-dân. Nông cuồng giảo-duc  
lặng có lập-trường chính-sách cho  
nông-dân, lặng - có khởi đươn - kết:  
Cổ - Bản - Trưng-nông thật vững chắc,  
tập-trung mũi nhọn vào kẻ thù Mỹ-  
Điệm, trên lên nông-khởi-nghĩa."  
Một số vấn đề chấp hành chính

Sách hiện nay.

1.- Tiếp-tục phát động nông-dân  
nổi dậy khởi nghĩa nông-thôn, giành  
lại và khởi-phục chủ-quyền của  
nông-dân, trên các loại ruộng đất

trich thu của thực dân và Việt. Giòn  
đã cấp cho nông - dân hồi kháng chiến.  
Cần nắm vững chính sách giữ chủ -  
quyền ruộng đất là giữ chung cho  
Nông - dân để cho Nông - dân có ruộng  
đất cấy cấy và sản - xuất làm cho gia -  
đình mình được no - ấm để đấu - tranh  
chống Mỹ - Diêm, không phải cấp ruộng  
viên cho cá nhân chiếm - hữu. Nếu trong  
việc giải - quyết những trường hợp  
ra về giữ chủ - quyền cho nguyên - chủ,  
phải cần - cứ vào tình hình chống địch  
thì được hưởng, không trả chủ - quyền  
một cách máy móc cho chủ cũ hôm nay  
đã làm nghề khác, làm sao tôn - trọng  
nội - bộ Nông - dân, giải - quyết mọi trường  
hợp tranh - chấp giữa chủ - quyền Nông -  
dân trong vấn đề giữ chủ - quyền đất  
cấp đất hoang, đều phải dựa trên  
tình - thần đoàn - kết chia cơm sẻ

áo, hong nôi - bộ Nông - dân công  
nhau bên bạc thướng biếng q' ai -  
quyết, chia mui' nhọn vào quân thú,  
Mý - Diêm. Cũng có' Khôi đơan Két  
Nông - thên.

2. - Đâu tranh giành lại đất công  
điền đem phân phối cho Nông dân  
làm chủ; tui - tiền cho Nông dân  
không đất hoặc thiếu đất, gia đình  
Cần - bộ, chiến - sĩ nghèo, gia đình  
có công với C/Mạng

3. - Bảo đảm quyền nguyên canh  
cho Nông dân trên ruộng đất lãnh -  
canh của địa - chủ vắng mặt tạm -  
giao cho Nông - dân hội Kháng -  
chiến và của địa - chủ vắng mặt  
hiện nay, đảm bảo quyền canh  
tái chống Mý - Diêm và địa - chủ  
xảo - canh của Nông - dân. Con giữa  
nôi - bộ Nông - dân thú dựa trên tinh  
thần đơan - Két tưởng - trờ chia cơm

xé áo trong nội bộ Nông dân bán  
bạc khuyến khích nhôn nhử ông chia  
sét lẫn nhau cho mọi người đều có  
ruộng cấy. Nhưng khi triển hành cần  
xét kỹ tránh xáo trộn nhiều làm  
mất đoàn kết trong nội bộ Nông dân.

h. Về tổ: < Từ sở địa chủ ác ôn  
phản động cầu kết với Mỹ - Diệm >  
lãnh đạo Nông dân không đồng tổ.  
Còn số ít địa chủ có ít nhiều tàn  
thành C/mạng, ta còn thừa nhận  
chủ quyền đất đai của họ. Cần  
lãnh đạo đấu tranh thực hiện theo  
mức độ giảm tô có thể xé xích lên  
xuống chút ít cho phù hợp với tình  
hình hiện tại.

Mức độ giảm tô từ sở đất được chia  
ra Nông dân cũng làm trong sở đất  
đó được bán bạc tình toán để đấu  
tranh với từng trên địa chủ, Cần.



bản là phải làm cho nông dân giải  
 ngộ quyền lợi giải cấp, quyền lợi  
 trước mắt và quyền lợi lâu dài  
 làm cho nông dân thông suốt được  
 chính sách để trong đấu tranh  
 vừa bài - tâm quyền lợi thiết  
 thân cho nông dân và ủng hộ  
 vận động sách lược khôn khéo,  
 dũng mãnh, giải ngộ giải - đuc,  
 tranh thủ những cá nhân địa chủ  
 tiến bộ, nhân nhượng quyền lợi  
 cho nông dân, ngã về phía nhân  
 dân chống Mỹ. Diệt.

- Mô phỏng mức độ tổ ruộng:  
 Một lòng đất tốt sản lượng từ 15  
 đến 20 gia, hoặc 30 gia trở lên  
 mức tổ từ 10 gia không qua 1 gia rưỡi  
 công, sẽ đi sản lượng và đất  
 có cao là do sức nông dân mà ra.  
 Không vì lợi ích sản lượng cao mà

đồng tở cao,

Mỗi công từ 15 gĩa trở xuống thì  
cần có sự lãnh đạo và ban - bạc trong  
Nông - dân định mức tở để đầu -  
tranh cho thích hợp.

Nếu từ 5 gĩa hoặc dưới 5 gĩa  
thì Nông dân thường lưỡng với địa chủ  
không đồng tở.

Về tở vườn: Nếu đất ruộng thì  
Nông dân lên vườn trồng trọt cây  
trái hoa màu thì đồng như ruộng.

Đất vườn có huê lợi sẵn của  
địa - chủ, cho Nông - dân vườn thì  
cần lãnh đạo N.Đ. ban bạc cần củ  
vào năng xuất của huê - lợi sở vườn  
mà tính mức tở cho thích - hợp vừa  
giữ được vườn và có lợi cho Nông -  
dân. Có thể đồng tở từ 10 đến 25%  
trong số huê lợi hàng năm & điều  
cần bản là phải giải - quyết các

vấn đề tranh chấp, phải thực  
 hiện đúng đường lối chung, chấp  
 hành đúng chính sách và sách  
 lược >>. Còn đề phòng và lãnh  
 đạo chống hai khuynh hướng  
 không đúng, 1 là giảm không  
 đúng giá nào, 2 là không đảm  
 lãnh đạo nông dân đấu tranh  
 giành tổ để cải tiến đời sống nông  
 dân bởi đường sức chống địch hiện

này.  
 5. Còn lãnh đạo tổ chức  
 cải thiện phường tiện ngư nghiệp  
 như: Cầu, chài, lưới, đày hàng -  
 khơi, đày sông, cầu, sông, rạch,  
 chú ý đi sâu phát động giải - ngộ  
 1/ Mang cho anh em đoàn kết chống  
 Mỹ - Diệm, bán tằm phân - phối  
 quản - lý kinh, rạch, sông, ngòi,  
 vằm, đày cho chắc. chế và hợp  
 lý, đồng thời động viên họ giải.



Nông - dân khai hoang làm ruộng,  
cây lúa, lập vườn, đào kênh,  
trồng cây v.v. cần có thể. lệ  
mức độ khai hoang tránh lối  
cá nhân chiếm hữu nhiều.

8 - Chính sách P. hiện nay  
về địa chủ về ruộng đất là: Trừ  
bọn gian - ác hiện - hành làm tay  
sai cho Mỹ. Đem, bị nhân dân  
lên án thì tịch thu ruộng đất,  
ta còn thừa nhận chủ quyền ruộng  
đất của địa chủ và còn thừa nhận  
địa chủ thu tô với một mức độ  
nhất định. Trừ bọn ác - ôn. Còn  
nói chung, phương pháp đấu -  
tranh với địa chủ về giảm tô và  
trên vườn ruộng cần có mức  
độ và hướng dẫn trên, dụng lý  
lệ đấu - tranh không dùng hình thức  
đấu tố, không bắt địa - chủ thời tố.  
Thái độ đối với địa - chủ còn yêu ..

là đưa vào tiểu - chuẩn chánh -  
 trị: Cầu kết làm tay sai cho Mỹ.  
 Diêm nhiều hay ít, hoặc không cầu  
 kết, lũng chũng hoặc toàn thành  
 C/mang; thể - hiện đúng chánh.  
 sách của Đảng là: Phân hoá giai  
 cấp địa - chủ, lôi kéo những phân  
 tử ít nhiều toàn thành C/mang,  
 trung lập, những phân tử lũng  
 chũng, có - lập đánh đổ bọn gian  
 ác hiện hành làm tay sai cho Mỹ  
 Diêm.

Thi dụ:

+ Với địa - chủ tay sai gian - ác  
 của Mỹ. Diêm bị nhân dân lên án  
 thủ tịch thu ruộng đất chỉ cho nông  
 dân làm chủ < chia 1 phần cho  
 vợ con chung cấy cấy > phương -  
 pháp thi hành phải khéo léo -  
 không tuyên - truyền để cao tịch.

thu ruộng đất của địa chủ, tập  
trung mùi nhọn vào hành - động  
ác - ôn cầu - Kết với Mỹ - Diêm, với  
thành phần Phú - Nông, Trung.

ông ác - ôn bị nhân dân lên án  
và trừng - trị không tiếc - thu ruộng  
đất, những trường hợp chung cướp  
đất của nông - dân trong thời Hoa -  
Bình phải trả lại nông - dân.

+ Với những địa - chủ bị tịch -  
thu trong thời kháng - chiến, nay  
không cầu - Kết với Mỹ - Diêm,  
không ác - ôn, những ruộng đất  
đó nông dân ta giữ chủ - quyền,  
ta hướng dẫn họ cùng nhân dân  
Đầu - tranh chống Mỹ - Diêm sau  
ngày Chánh - phủ C/mạng sẽ  
chiêu - mộ đến họ.

+ Với những địa - chủ hiện ở  
trong bộ - máy Chánh - quyền  
địch ở các cấp không phải là

hạng Tâu - số át - ôn, thì ta  
chứa tích thâu tất cả ruộng đất  
của họ. thái - độ ta là :

- Số nào không về rấn ườn  
bơm với Mỹ - Diêm thì Nông -  
dân tạm thời quản - lý không  
đóng tô.

- Số nào về thường lương với  
Nông - dân tuy thái - độ tăng lên  
vẫn - dụng chính - sách, nếu họ  
tự - giác chịu bỏ hàng ngũ Mỹ -  
Diêm về với nhân dân thì Nông -  
dân tạm - thời thừa nhận quyền  
sở hữu của họ.

- Số địa - chủ đã gây nợ máu  
với nhân dân thì Nông - dân tạm  
thời quản - lý không đóng tô và  
báo cáo về trên cơ sở tích - thu  
không. Số đã lên an trường - tư  
thì tích - thu ruộng đất . . .



< Là đề nghị về tiến xem xét quyết định >.

+ Với những địa - chủ trong những năm Hoà - Bình có tăng tô xáo - canh, nay không ốm - chôn Mỹ - Viêm, nói chung. Thái - độ của ta không truy - tố tới vì của họ, không chủ - trương tịch thu ruộng đất của họ, vì thế có 2 trường hợp:

a - Sở bộ địa - phương, bỏ đất chạy ra thành, hoặc ra hẻo lánh ngoài thành. Trước thì Nông - dân Quản - lý ruộng.

b - Sở vẫn nằm tại địa - phương đầu hàng trước sức mạnh của C/Mạng thì Nông - dân đầu tranh canh - các những hank đồngcâu kết tồng tô xáo canh của họ, kết hợp giao - dịch chính - sách

tranh thủ lợi. neo đầu. tranh  
giảm tô đúng mức của chính sách.

Với những địa chủ vắng,  
mặt chưa rõ tổng. tích hoặc ở  
thành có ruộng đất ở nông - thôn  
thì nông dân tạm thời quản - lý  
ruộng đất của họ. Khi nào chủ  
ruộng về đặt vấn đề với nông dân  
thì tùy thái - độ chính - trị tư người  
mà chủ - động vận dụng chính sách,  
tranh thủ họ ngã về phía nhân  
dân chống Mỹ. Liêm, đầu tranh  
giảm tô đúng mức, kiên quyết  
đầu tranh xóa bỏ những chế độ  
bao - hoa và cộp rặng.

Với những địa chủ trung - lập

hoặc tại thành chông Mỹ - Diêm,  
hay tại thành chạnh sách Mặt -  
Trần Sơn - Hồ Giải - Phong, nơi  
chung thái độ của ta là tranh thủ lợi  
kẻ giải quyết phục để họ đứng  
về phía nhân dân chông Mỹ - Diêm,  
về ruộng đất thì đấu tranh giành  
tổ chức chạnh sách.

+ Với những cá nhân địa chủ có  
thái độ tiến bộ muốn đi theo C/Mong  
mong muốn cải tạo thì giải quyết hướng  
dẫn họ hiến một số đất cho Nông dân  
Hưởng dân họ tham gia Lao động sản  
xuất để cải tạo, nên giải quyết ngay  
C/Mong để động viên họ đấu tranh  
chông Mỹ - Diêm.

+ Với Phu Nông thì liên hiệp về mặt  
chạnh tư, đoàn kết chông Mỹ - Diêm  
nhưng về kinh tế ta đấu tranh  
chông bóc lột tô - tức, bóc lột nhân công.

những mục đồ đầu. tranh có nhẹ hơn  
đĩa. chủ, kết hợp giao dục chính sách,  
giao dục tinh thần không Mỹ. Vietnam,  
liên hiệp thường lưỡng & bên cũng làm  
ăn thì có lời, đồng, vên họ đi vào con  
đường sản xuất toàn kết Nông dân.

\* Với những gia đình góa. Bua  
có đơn, những gia đình Cán - bộ,  
Liên sĩ thoát ly thuộc thành phần  
thoát ly có 2, 3 mẫu đất phải phát  
cảnh thì không đất thành vôi để  
đầu. tranh mà nên có sự bên bạc  
thường - lưỡng đình phải chớ  
trên vôi để đơn. kết tường - hồ.  
Để bao. đảm chấp hành nghiêm  
chính và tốt chính. sách ruộng  
đất của Đảng, phải giao dục học  
tập cho toàn Đảng thông suốt năm  
vùng chính sách ruộng đất và  
sách lược Nông - thôn của Đảng để  
lãnh đạo quần chúng chấp hành  
có tốt; phải giao - dục quần chúng  
thông suốt chính - sách của Đảng,  
làm cho Nông dân nhiệt hi vọng chính  
sách là vì lợi ích lâu dài của C.M.  
Tuổi hết nhân dân ta phải tạo

điều kiện trên lên Cách mạng  
 dân tộc dân chủ nhân dân để  
 thực hiện người cày có ruộng, để  
 cho nông dân quyết tâm phấn  
 đấu chấp hành tốt chính sách  
 của Đảng. Giải quyết ruộng đất  
 phải nhằm yêu cầu bồi dưỡng N.D.  
 tăng cường và củng cố khối Cũ  
 Bốn - Trung nông, phát huy khả  
 năng đấu tranh của nông  
 dân tiến lên công - nông  
 giải tại chính quyền. Phải  
 kiên quyết đã phá những tai  
 phong quan liêu, địa vị, hành  
 chính, làm thay quân chúng.  
 Trong các bộ Đảng viên giải  
 quyết mọi việc đều phải đi sâu  
 đi sát quần chúng. Cùng ban bác  
 thường lương trong tập thể quân  
 chúng nhân dân. Để cao vai trò  
 nông - Hối, giải quyết quân chúng  
 thi hành /

H E 7

008485

00296

NLF FILE	VED SUBJ.
DATE 6/63	SUB-CAT. B

- 296 Tài Liệu Học Tập (Study Material) Nghị Quyết Công Tác  
(Work Resolution). Study document on role of farmers  
in revolution. Deals with land and land tenure. Dated  
June, 1963. Kiên Hòa.